

## ความต้องการไม้ผิดกฎหมายในประเทศจีนกำลังกลับมา

ความต้องการไม้ของจีนได้ซบเซาลงไม้ผิดกฎหมายให้กลับมาอีกครั้ง ในขณะที่หลายประเทศมีความพยายามที่จะควบคุม สิ่งที่พบในรายงานของ Chatham House ที่ตีพิมพ์เมื่อวันพุธนั้นได้เตือนถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสถานะแวดล้อมที่เกิดจากการทำลายป่าที่ไม่สามารถควบคุมได้

ต้นไม้ที่ถูกโค่นอย่างผิดกฎหมายใน 9 ประเทศจะทำให้เพิ่มการปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากขึ้นในปี 2013 มากกว่าการปล่อยก๊าซของประเทศเดนมาร์ก สวีเดน และนอร์เวย์ รวมกันเสียอีก “เมื่อมองจากข้อมูลทั้งหมดการประมาณการไม้และการค้าที่ผิดกฎหมายในภาพรวมนั้นมีกระบวนการเล็กน้อยมาก” กล่าวโดยนักวิจัย Alison Hoare.

### ความต้องการที่เปลี่ยนไป

ตั้งแต่เริ่มการวิจัย think tank พบว่าความพยายามในการควบคุมไม้ผิดกฎหมายในหลายประเทศในทศวรรษที่ผ่านมายังไม่เกิดผลที่น่าพอใจ สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้เพิ่มความเข้มงวดในจุดผ่านแดนและยับยั้งสินค้าที่ผิดกฎหมายในตลาดของตนแต่เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ทำให้ความต้องการเปลี่ยนแปลงไป

นักวิจัยได้ศึกษาการค้าระหว่าง 19 ประเทศ ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมายไปยังประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่และเป็นจุดศูนย์กลางหลักในห่วงโซ่ดังกล่าว ปริมาณไม้ผิดกฎหมายที่ส่งไปยังจีนอินเดียและเวียดนามมีปริมาณเพิ่มขึ้น 50% ระหว่างปี 2006 และ 2013

จีน “ยังคงเป็นตลาดที่มีจำนวนน้อยกว่าประเทศอื่นๆ” Hoare กล่าว เรียกร้องให้มี กฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหาการนำเข้า

## ความต้องการไม้ผิดกฎหมายในประเทศจีนกำลังกลับมา

“ควรมีการตระหนักอย่างมากในการที่จะจัดการกับประเด็นต่างๆ เหล่านี้ แต่ที่น่าลำบากใจคือกฎหมายที่มีความยากในการจัดการ” Chatham House ยังพบว่าป่าไม้จำนวนมากได้ถูกนำมาใช้เพื่อการเกษตร และการทำไม้ผิดกฎหมายของรายย่อยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ป่าภายในประเทศเพื่อตอบสนองอุปสงค์ของความต้องการไม้

ประมาณครึ่งหนึ่งของไม้ผิดกฎหมายในปี 2013 มาจากอินโดนีเซีย 1 ใน 4 มาจากบราซิล และ 10% มาจากมาเลเซีย ประเทศอื่นๆ อย่างเช่นประเทศคองโก ลาว และกานา ได้ผลิตไม้ปริมาณน้อยแต่สัดส่วนไม้ที่มาจากแหล่งผิดกฎหมายนั้นมีมากกว่า

นักวิจัยเน้นว่าความต้องการธรรมาภิบาลที่ดีขึ้นจะปกป้องป่าไม้ที่เป็นแหล่งกักคาร์บอนและแหล่งที่มาของวิถีชีวิตที่ยั่งยืนได้

ที่มา: <http://www.rtcc.org/2015/07/15/illegal-logging-resurges-on-chinese-timber-demand-report/>